



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๕๐๑

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ชายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๔  
ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทีม SAT ดำเนินการประสานขอตรวจ Antibody เพื่อนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันที่ย่านเอกมัย กทม. ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๙๙ ระลอกเมษายน เพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยสัมผัสมาจากที่ใด	- ทีม SAT
๒	ให้อำเภอเมืองมหาสารคาม จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เสนอให้ฝ่ายปกครองเพื่อคัดกรองคนเข้า/ออกหมู่บ้านที่ตำบลห้วยแอ่ง และหากเห็นว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายให้นำเรื่องเสนอในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	- อำเภอเมืองมหาสารคาม
๓	ให้กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ (Stockpiling) สนับสนุนชุด PPE ให้อำเภอเมืองมหาสารคาม ตามที่ร้องขอ และขอให้ทุกกองภารกิจ Activate ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกอำเภออย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด	- ทุกกองภารกิจ - กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ (Stockpiling)
๔	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการแจ้งให้ สถานที่เสี่ยง ได้แก่ คลินิกตานายแพทย์ปริญญญา และสวนอาหารคั้งน้ำ ปิดให้บริการและทำความสะอาด จำนวน ๑ วัน	- กลุ่มงานควบคุมโรค
๕	ให้ทีม SERT ออกตรวจ ติดตามกำกับสถานที่เสี่ยง ได้แก่ คลินิกตานายแพทย์ปริญญญา และสวนอาหารคั้งน้ำ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค	- ทีม SERT
๖	ให้ทีม JIT ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการ ๑.๑) Active case finding ในพื้นที่ที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๑.๒) Intensive hospital ในผู้ป่วย ARI และ Pneumonia ๑.๓) Sentinel surveillance สถานที่เสี่ยงสูง โดยให้ระบุ วันที่, เวลา, สถานที่, ผู้รับผิดชอบ และเป้าหมายให้ชัดเจน และนำเสนอในการประชุม EOC ครั้งที่ ๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔	- ทีม JIT
๗	ให้ทีม JIT ประสานโรงพยาบาลสุทธาเวช ให้ทำหน้าที่ชี้แจงเหตุผลในกรณีการเลื่อนขอรับการฉีดวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากต้องรายงานให้ผู้บริหารระดับกระทรวงทราบ	- ทีม JIT
๘	ให้กลุ่มงาน NCD จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางในการการรับ-ส่งผู้ป่วย (Flow) ของทีม FR อย่างเคร่งครัด	- กลุ่มงาน NCD

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม